

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย และร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำโครงการพัฒนาที่เป็นการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะที่นำมาจากความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยยกผ่านคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีผู้แทนมาจากภาคส่วน ราชการ ภาคประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประชาคมท้องถิ่น ตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะนำมาเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถ นำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณได้ตามระเบียบต่อไป

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัด เชียงราย ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองตรีปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานผู้สูงอายุ/ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน

๓. ผลการมีส่วนร่วมเกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทุกคณะ มาจากผู้แทนทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาชน ภาคส่วน ราชการ ภาคผู้แทนประชาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการจัดทำแผน ทุกคณะ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแผนปฏิบัติการ พัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น ๔





